

# บันทึกจากรักษาการแทนอธิการบดี ถึงประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## เชิญชวนบุคลากร มก. ร่วมเดินทางมหาวิทยาลัยในสภามหาวิทยาลัยและสภาพนักงาน

กราบเรียน คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ทุกท่าน

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558  
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นผลให้มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเมื่อ พ.ร.บ. มีผล  
บังคับใช้นั้น ส่งผลให้สภามหาวิทยาลัยฯ ชุดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สามารถ  
ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้อีก 1 ปี พร้อมกับการหมดหน้าที่ของสภาข้าราชการ  
ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นสภาพนักงาน และจะครบวาระ ในวันที่ 17 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2559 นี้เช่นกัน

องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกษ  
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน (สรรหา  
โดยการมีส่วนร่วมใน มก.) กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง  
ได้แก่ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ ประธานกรรมการวิชาการ  
ประธานสภาพนักงาน และนายก ส.มก. กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
เลือกจากรองอธิการบดี 1 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเลือกจาก  
คณบดี ผอ. 3 คน (เลือกกันเอง) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท  
คณาจารย์ประจำ 3 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน  
สายสนับสนุน 1 คน ซึ่งบุคลากร มก. สามารถร่วมเดินทางมหาวิทยาลัย  
ในสภามหาวิทยาลัย และสภาพนักงานได้ ดังนี้

การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสภามหาวิทยาลัย โดยสมัครเข้ารับ  
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ 3 คน  
และพนักงานสายสนับสนุน 1 คน ซึ่งทั้ง 4 ตำแหน่งนี้ ถือว่าเป็น  
ส่วนที่มีความสำคัญ ในการเป็นผู้แทนของบุคลากรในการร่วมสะท้อน  
ปัญหาแนวทางการแก้ไข ผลักดัน เสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย  
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการสรรหากรรมการสภาฯ ครั้งนี้ จะใช้  
แนวทางการลงคะแนนคัดเลือก โดยผู้สมัครจะต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์  
แนวทางการทำงานด้วย ดังนั้น **กระผมจึงขอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับ  
การสมัครเพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน  
มหาวิทยาลัยในสภามหาวิทยาลัยต่อไป**

และอีกเรื่องหนึ่งที่กระผมอยากเชิญชวน คือ **การเป็นส่วนหนึ่ง  
ในการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานจากส่วนงานของท่าน** ซึ่งบุคลากร  
ทุกคนควรให้ความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากบุคคลนี้จะเป็นกระบอกเสียง  
ที่สำคัญของบุคลากรในส่วนงานของท่านต่อไป โดยสภาพนักงานจะมี  
องค์ประกอบมาจากผู้แทนส่วนงานละ 1 คน ทำหน้าที่เป็นกรรมการ  
สภาพนักงาน โดยมีหน้าที่ที่สำคัญ เช่น การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ  
แก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของ  
มหาวิทยาลัย การช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรม และ  
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การสร้างและส่งเสริมความสามัคคี

ของพนักงานมหาวิทยาลัย การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
และผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นภารกิจที่จะสามารถ  
สะท้อนการพัฒนาบุคลากร พัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านประธานสภาพนักงาน

โดยประธานสภาพนักงานนั้น จะเลือกกันเองโดยผู้แทนแต่ละ  
ส่วนงาน ซึ่งจุดสำคัญของประธานสภาพนักงาน คือ **เป็นกรรมการสภา  
มหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง** ด้วย ถือเป็นช่องทางหนึ่งในการมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยจากตัวแทนส่วนงานอีกเช่นกัน

ดังนั้น ถ้าท่านอยากร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  
ตามแนวทางของท่าน กระผมใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกภาคส่วน  
ร่วมสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางมหาวิทยาลัย ทั้งสองรูปแบบ  
ข้างต้น และร่วมเสนอตัวเพื่อเป็นผู้นำพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น  
อีกหนึ่งตัวแทนในการทำหน้าที่ในสภามหาวิทยาลัยด้วย **โดยในวันที่  
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการชี้แจง  
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ  
และพนักงานสายสนับสนุน ซึ่งการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  
และสภาพนักงาน คาดว่าจะเริ่มในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้  
ทันต่อวาระการทำงานตาม พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 ต่อไป**

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน



ดร.จรัล วัชรินทร์ธิต์

รักษาการแทนอธิการบดี  
23 พฤษภาคม 2559